



ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เรื่อง ขอแก้ไขทุนสนับสนุนการคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักศึกษาตามโครงการรับนักศึกษาจากผู้ผ่านการเข้าค่าย
ฝึกอบรมโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ศึกษา เข้าศึกษาใน
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2563

ตามที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ประกาศรับสมัครการคัดเลือกนักเรียนตามโครงการส่งเสริมโอลิมปิก
วิชาการและพัฒนามาตรฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ศึกษา เข้าศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2563 ประกาศลงวันที่ 21 มกราคม 2563 แล้วนั้น

ในการนี้ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอแก้ไขทุนสนับสนุนการศึกษา ในประกาศข้อ 2.
จำนวนรับเข้าศึกษา โดยมีรายละเอียดดังนี้

เดิม 2. จำนวนรับเข้าศึกษา

ประเภทวิชา	กลุ่มที่	คุณสมบัติ	ทุนการศึกษา	จำนวน(คน)
วิทยาศาสตร์	กลุ่มที่ 1	ผู้ผ่านการเข้าค่ายฝึกอบรมฯ ค่าย 1 หรือ ค่าย 2	-	5
	กลุ่มที่ 2	เป็นผู้แทนศูนย์ สอวน. เข้าแข่งขัน โอลิมปิกวิชาการระดับชาติ (สอวน.) ที่ไม่ได้รับเหรียญรางวัล	สนับสนุนค่าธรรมเนียมการศึกษา ตลอดระยะเวลาการศึกษา 4 ปี	5
		เป็นผู้แทนศูนย์ สอวน. เข้าแข่งขัน โอลิมปิกวิชาการระดับชาติ (สอวน.) ที่ได้รับเหรียญรางวัล	สนับสนุนค่าหอพักตลอดระยะ การศึกษา 4 ปี	
กลุ่มที่ 3	เป็นผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขัน คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์โอลิมปิก ระหว่างประเทศ	-สนับสนุนค่าธรรมเนียมการศึกษา ตลอดระยะเวลาการศึกษา 4 ปี		

เปลี่ยนเป็น 2. จำนวนรับเข้าศึกษา

ประเภทวิชา	กลุ่มที่	คุณสมบัติ	ทุนการศึกษา	จำนวน(คน)
วิทยาศาสตร์	กลุ่มที่ 1	ผู้ผ่านการเข้าค่ายฝึกอบรมฯ ค่าย 1 หรือ ค่าย 2	-	5
	กลุ่มที่ 2	เป็นผู้แทนศูนย์ สอวน. เข้าแข่งขัน โอลิมปิกวิชาการระดับชาติ (สอวน.) ที่ไม่ได้รับเหรียญรางวัล	สนับสนุนค่าหอพักตลอดระยะ การศึกษา 4 ปี	5
		เป็นผู้แทนศูนย์ สอวน. เข้าแข่งขัน โอลิมปิกวิชาการระดับชาติ (สอวน.) ที่ได้รับเหรียญรางวัล	สนับสนุนค่าธรรมเนียมการศึกษา ตลอดระยะการศึกษา 4 ปี	
	กลุ่มที่ 3	เป็นผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขัน คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์โอลิมปิก ระหว่างประเทศ	-สนับสนุนค่าธรรมเนียมการศึกษา ตลอดระยะการศึกษา 4 ปี -สนับสนุนค่าหอพักตลอดระยะ การศึกษา 4 ปี	

อนึ่ง รายละเอียดอื่น ๆ เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่องการคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็น
นักศึกษาตามโครงการรับนักศึกษาจากผู้ผ่านการเข้าค่ายฝึกอบรมโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนา
มาตรฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ศึกษา เข้าศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ประจำปีการศึกษา 2563 ประกาศลงวันที่ 21 มกราคม 2563 หากมีข้อสงสัยประการใดสามารถติดต่อสอบถามได้ที่
คุณวรรณ มีเสน หน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.
หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112 โทรศัพท์ 0 74288 030 E-mail : wassamon.m@psu.ac.th ในวันและเวลาราชการ

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 4 ก.พ. 2563

(รองศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาส ศตสุข)

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

ปฏิบัติกรแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์